

MÔI TRƯỜNG



PTS Hà Tây đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Vừa qua, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) đã phối hợp với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng về môi trường và bảo vệ môi trường cho công nhân bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu và lái xe vận chuyển xăng dầu của PTS Hà Tây.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ các học viên được trang bị bổ sung các kiến thức về môi trường và bảo vệ môi trường; ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh vận chuyển xăng dầu, PTS Hà Tây đến môi trường và sức khỏe con người; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu và PTS Hà Tây.

PV



Phân lân Ninh Bình đầu tư cho môi trường

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về tự xử lý chất thải nguy hại, bảo vệ môi trường.

Mới đây, Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống lọc bụi hệ nghiền lân, thay thế hệ thống cũ cyclon khô và tháp rửa bằng hệ thống lọc bụi tay áo; thực hiện đổi mới công nghệ chạy lò, giảm tiêu hao than; thực hành tiết kiệm vật tư... Với chất thải rắn, Công ty đã đầu tư hệ thống thu gom và xử lý tái sử dụng 100% chất thải rắn thành nguyên liệu cấp cho sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của Công ty.

LÊ THƯƠNG



Người dân Thủ đô chưa hạn chế sử dụng túi nylon

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm (2009 - 2013) thực hiện Chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” trên địa bàn TP. Hà Nội.

Chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” được tổ chức bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông cho biết, qua khảo sát cho thấy còn 3% trong tổng số 5.000 người được hỏi hoàn toàn không biết về tác hại của túi nylon; 100% số người được hỏi vẫn sử dụng túi nylon trong sinh hoạt hàng ngày.

THÙY TRANG



Công ty Than Ưông Bí làm sạch vệ sinh môi trường

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Đoàn Thanh niên cơ quan Công ty Than Ưông Bí ra quân làm sạch môi trường tại khuôn viên nhà điều hành sản xuất mỏ than Trảng Bạch. Sau một ngày ra quân, toàn khuôn viên khu nhà điều hành đã được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại không gian và cảnh quan môi trường khu nhà sạch đẹp. Đây là hoạt động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn thể CBCNV nói chung, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ môi trường nơi điều hành và sản xuất luôn sạch đẹp.

PV